
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
สามัญ   สมัยท่ี 3/2562  (ครั้งที่  2) 
เมื่อวันที่   14   มิถุนายน   2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
................................................................. 

รายนามผู้มาประชุม 
   1.  นายชาญ  ยอดเรือน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
   2.  นายเทวัลย์        จิตใหญ่ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
   3.  นายศักดา สุริยะวงค ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 1 
   4.  นายไพบูลย์ บุญตันบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 2    
         5.  นายเทพฤทธิ์  ชัยเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 4 
   6.  นางบุญเรือง    เทพสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 4 
  7.  นายสวัสดิ์    จับไหว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 5 
        8.  นางเนตรญา  มีก าไร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 5 
 9.  นายดนัย  ปราศรัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 6  
 10.  นางทองเงิน    มีชื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 6 
 11.  นายมานพ  ค าลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 7 
 12.  นายสุพรรณ  มีหน้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 7 
 13.  นายจักรพงษ์  สีน้ าเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 8 
 14.  นายดุสิต  กันไว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 9 
 15.  นายนิคม     รักสถาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 9 
 16.  นายประพันธ์  เป่าพิษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 10 
 17.  นางศรีแพร  สุภาสืบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 11 
  18.  นายศรีนวล  ตาทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 11 
 19.  น.ส.จารุณี   งามสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 13 
 20.  นายเกรียงศักดิ์    บุญทวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 14 
 21.  นายฉันทนา       เต็มรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 14 
 22.  นางผจงลักษณ์   นิตย์สมบูรณ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 
 1.  นายสุรทัศน์     เป็งยังค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 3 (ลากิจ)   
 2.  นายประสงค์     อูปทอง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาหมู่ที่ 13 (ลากิจ) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายอุดม  ชัยเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
 2.  นายอรัญญา จันทรวิทุร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
             3.  นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง   
 4.  นางสรัลดา  แสนมโนวงค์ หัวหน้าส านักปลัด 
 5.  นางกิ่งกาญจน์ ตาวงค์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 6.  นายสิทธิพงศ์ เต็มระวงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
 7.  น.ส.วริศรา  เชื้อกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 8.  น.ส.จุรีรัตน ์ ศรีด้วง  คนงานทั่วไป    
    9.  น.ส.ทิติพร  กิติค า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
    10.  น.ส.เจนจิรา ศรีไชยวงค์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน 
    11.  นายยิ่งยง ปัญญาชัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
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                 เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น.  เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมเป็นองค์ประชุมแล้ว  นางผจงลักษณ์  
นิตย์สมบูรณ์  เลขานุการสภาฯ  ได้เชิญให้ทุกคนเข้าห้องประชุม  จากนั้นจึงเริ่มด าเนินการประชุม  ตามระเบียบ
วาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  :  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 
 

-เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านได้ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณ
หนองหล่ม  เพ่ือจะจัดท าโครงการ “ล าปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา” ใน
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นี้ 
-แจ้งสมาชิกลากิจ  2 ท่าน 
1.นายสุรทัศน์   เป็งยังค า  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 
2.นายประสงค์  อูปทอง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 13 

ระเบียบวารที่ 2  :  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
นายชาญ  ยอดเรือน
ประธานสภาฯ 

-  ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมที่ได้แจกให้ล่วงหน้าแล้ว   
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  หากผู้ใดเห็นว่าควร
แก้ไขถ้อยค าใดให้แจ้งต่อที่ประชุม  หากท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขได้  จึงจะสามารถ
ท าได้ 
-สอบถามมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุม ในระเบียบวาระนี้ ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม  

ที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา   สามัญ
สมัยที่  3/2562  (ครั้งที่ 1)  

ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องกระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 เรื่อง พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-

2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

นายอุดม  ชัยเจริญ 
นายก อบต.นิคมพัฒนา 

-องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 และ
หนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว พิเศษ 0316 เรื่องการด าเนิน
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ระยะที่ 2 เกี่ยวกับการจัดท าโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 
ในการเพิ่มแผนด้วย 
-ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้จัดประชาคมต าบลนิคมพัฒนาเรียบร้อยแล้ว และ
ได้บัญชีโครงการ/แผนงานพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพ่ิมใหม่) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา ตามที่ได้แจกเอกสารไปแล้วนั้น ขอให้
สมาชิกทุกท่านช่วยพิจารณาด้วย 

นายเทวัลย์  จิตใหญ่ 
รองประธานสภาฯ 

-ขอให้สมาชิกทุกท่านดูแผนงานด้านการส่งเสริมอาชีพ/การเกษตร มีแต่หมู่ที่ 2, 
หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 12  แล้วหมู่บ้านอื่นไม่มี 
ไมท่ราบว่ามีในแผนหรือยัง เพื่อจะได้โครงการให้ครบทุกหมู่บ้าน 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
-ขอมติที่ประชุมผู้ใดเห็นชอบพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามรายละเอียด ที่ได้ชี้แจงข้างต้น   
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
 4.2  เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2562  

 และตั้งรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541  ตามข้อ 27 
   4.2.1  เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดจารบี  จ านวน  1  ตัว  
   4.2.2  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  จ านวน  1  เครื่อง 

นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 

-เนื่องจากเครื่องอัดจารบีที่ใช้และติดมากับรถบรรทุกขยะช ารุดไม่สามารถใช้งานได้
ซึ่งรถบรรทุกขยะเป็นระบบไฮโดรลิก จะต้องมีการอัดจารบีเป็นประจ า              
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือไว้ใช้งานดังที่กล่าวมา  
-ประกอบกับขณะนี้ส านักปลัดเครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากการสั่งพิมพ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ปรับปรุงและจัดท าใหม่ซึ่งมีจ านวนมากท าให้เครื่องพิมพ์ไม่
เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ 
รายการโอนลด 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน       
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ                 
จ านวนงบประมาณ   17,000 บาท 
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2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                   
จ านวนงบประมาณ  3,900 บาท  สรุปยอดโอนลดจ านวน 20,900  บาท 
รายการโอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ 
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง   
อัดจารบีมือโยกพร้อมล้อความจุถัง 5 แกลลอน (19 ลิตร) จ านวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ  12,000  บาท 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด 
Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จ านวน  1 เครื่อง  
งบประมาณ  8,900  บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย     
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
สรุปยอดโอนเพิ่มจ านวน   20,900  บาท 

นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
-ขอมติที่ประชุมผู้ใดเห็นชอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย    
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 27   ในการจัดซื้อเครื่องอัดจารบี  จ านวน 1 ตัว และจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ จ านวน  1 ตัว   ตามรายละเอียด ที่ได้ชี้แจงข้างต้น โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
        4.3 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562      

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตามข้อ 
29   จ านวน  2  รายการ 
 



 ๖ 

           4.3.1 โครงการงานฉาบผิว (Slurry Seal Type 2) บ้านชัยภูทอง 
หมู่ที่ 7  ต าบลนิคมพัฒนา  งบประมาณ  100,000  บาท 
           4.3.2 เครื่องสูบน้ าแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส      
220 โวลท์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  26,650  บาท 

นางผจงลักษณ์ นิตย์สมบูรณ์ 
เลขานุการสภาฯ 

-การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562     
ตามข้อบัญญัติประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 
4.3.1 โครงการงานฉาบผิว (Slurry Seal Type 2) บ้านชัยภูทอง หมู่ที่ 7 ต าบล
นิคมพัฒนา เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างในการท าโครงการฯ เพราะจะต้องใช้เครื่องจักร
แบบพิเศษในการท า Slurry  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นโครงการเสริม       
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Asphaltic Concrete)  
4.3.2 สืบเนื่องจากการประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 3/2562  ในวันที่ 4 มิถุนายน 
2562 ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 
220 โวลท์ เพ่ือให้ชาวบ้านบน หมู่ที่ 13 ยืมใช้เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของชาวประชาชนในการขาดน้ าอุปโภคบริโภค โดยได้ตรวจสอบมาตรฐาน   
ครุภัณฑ์ผิดประเภท จากครุภัณฑ์อ่ืน ๆ เป็นครุภัณฑ์การเกษตร เพราะไม่สามารถ
แก้ไขในระบบได้  ต้องขอความเห็นชอบจากสภาก่อน  
ข้อความเดิม 
1.โครงการงานฉาบผิว (Slurry Seal Type 2) หมู่ที่ 7 บ้านชัยภูทอง ต าบล    
นิคมพัฒนา อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
0.250 กิโลเมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นก าหนด   งบประมาณ  100,000  บาท 
2.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน  เครื่องสูบน้ าแบบซับเมิสซิเบิ้ล 
ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส  220 โวลท์  จ านวน 1 เครื่อง   
งบประมาณ 26,650 บาท 
ข้อความใหม ่
1.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 
บ้านชัยภูทอง ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 0.76 กิโลเมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
380.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบมาตรฐานงาน
ทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  งบประมาณ 100,000 บาท 
2.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ าแบบ      
ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส  220 โวลท์  จ านวน 1 เครื่อง   
งบประมาณ 26,650 บาท 
 



 ๗ 

นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

มีผู้ใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบเปลี่ยนแปลง   
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ตามข้อ  29  จ านวน 2 รายการ             
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบ  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นาชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนาร่วมกับชมรม
ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลนิคมพัฒนา ท าโครงการ “ล าปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วย
มือเรา”  

นายอุดม  ชัยเจริญ 
นายก อบต.นิคมพัฒนา 

-โครงการปลูกต้นไม้ เป็นกิจกรรมที่ท ากันทั้งประเทศ ในวันที่ 21 มิถุนายน 
2562 จะท าร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีและประชาชนจิตอาสาต าบลนิคมพัฒนา 

นายนิคม  รักสถาน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 

-ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ขอเชิญชวนสมาชิก     
ทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้รอบสระหมู่บ้าน  โดยมีหญ้าแฝกจ านวน  100,000 กล้า 
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ต้นนายางจากองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา    
ไปปลูกเพ่ิมอีกจ านวนหนึ่ง 

นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ 

-ฝากเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก  ขอให้เฝ้าระวังและป้องกันด้วย  

นายชาญ  ยอดเรือน 
ประธานสภาฯ  

-บัดนี้ การประชุมสภาฯ ได้ด าเนินการจนครบถ้วนตามระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มี
ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม รวมทั้งผู้มีเกียรติทุก
ท่าน ที่สละเวลามาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมสภา อบต.
นิคมพัฒนา 

ปิดประชุมเวลา  10.30 น. 
 
 
 

                                       ลงชื่อ                                                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นางผจงลักษณ์     นิตย์สมบูรณ์) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม : คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
รายงานการประชุมฉบับนี้ครบถ้วนถูกต้อง และได้ท าส าเนาให้ที่ประชุมได้ตรวจดูก่อนการประชุมครั้ง
ปัจจุบันแล้ว  โดยสรุปดังนี้ 
1.  รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3/2562 (ครัง้ที่ 2) นี้  มีจ านวน  8  หน้า  5  ระเบียบวาระ
การประชุม 
2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจและประชุมลงมติรับรอง  ในการประชุมคณะกรรมการ     
ตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ  สมัยที่  3/2562 (ครั้งที่ 2) วันที่ 14 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
ลงชื่อ.................................................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายดนัย  ปราศรัย) 
 
ลงชื่อ..................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
               (นายเกรียงศักดิ ์  บุญทวี) 
 
ลงชื่อ..................................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                  (นายดุสิต   กันไว) 
 
 
สภา อบต.นิคมพัฒนา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 3/2562 (ครั้งที่ 2)               
ในการประชุมสภาสามัญ สมัยที ่3 /2562 (ครั้งที ่2 ) ในวันที่ 14 มิถุนายน  2562  เป็นการถูกต้องแล้ว 

 
 
 
  ลงชื่อ                                                                  
                                                      (นายชาญ  ยอดเรือน) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา                     


